



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ มก.๒๕๖๒

เรื่อง การประชุมสัมมนาโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ได้มีมติลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งว่า พระเทพรัตนสุธี ประธานคณะอนุกรรมการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โครงการที่ ๑๓ และเป็นโครงการอยู่ภายใต้ฝ่ายสาธารณูปการ คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน และกำหนดจัดประชุมสัมมนาโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้ง ๒ ฝ่าย จำนวน ๑๕๐ รูป เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้ง ๒ ฝ่าย จำนวน ๑๕๐ รูป ตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน ๘๕ คน ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค จำนวน ๘๕ คน ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายและสื่อสารมวลชน ๑๐ องค์กร และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อให้ส่วนคณะสงฆ์ ส่วนภาครัฐ และเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) การระดมความคิดเห็นเพื่อการถอดบทเรียนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ส ในระยะต่อไป

๒) การประชาสัมพันธ์วัดและองค์กรต้นแบบในการขับเคลื่อนทางการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม ๕ส

๓) การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรความร่วมมือ ความก้าวหน้าและชุดความรู้เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เพื่อให้การดำเนินการสัมมนาโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม จึงกำหนดจัดประชุมสัมมนาโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ ในวันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้ง
เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้ง ๒ ฝ่าย เลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้ง ๒ ฝ่าย ตัวแทน
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาค ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายและสื่อสารมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

พันตำรวจโท

๒๐

(พงศ์พร พรหมณ์เสนห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม